

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ  
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG KHÓA X  
(Đồng chí Nguyễn Văn Duyệt, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương;  
Phó Bí thư Đảng uỷ - Phó Giám đốc Công an tỉnh)**

Họ và tên: **NGUYỄN VĂN DUYỆT**,

Sinh ngày: 18/8/1964.

Quê quán: Tương Bình Hiệp, Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Nơi ở hiện nay: khu 5, phường Định Hoà, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương; Phó Bí thư Đảng uỷ - Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Được sự giới thiệu của UBMTTQ tỉnh, tôi vinh dự và phần khởi được ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị bầu cử số....., huyện Bắc Tân Uyên.

Là một cán bộ Công an, được học tập, công tác và trưởng thành từ cơ sở, đã được đào tạo Đại học Cảnh sát nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân (chuyên ngành Điều tra tội phạm) và gần 40 năm công tác trong ngành Công an. Trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau và đã có 05 năm là Đại biểu HĐND tỉnh (nhiệm kỳ 2016 - 2021), bản thân cũng đã tích lũy được những kinh nghiệm thiết thực trong thực tiễn công tác cũng như cuộc sống.

Nếu trúng cử Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ luôn bám sát nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người cán bộ trên cương vị công tác và nhiệm vụ của người đại biểu HĐND tỉnh. Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Bản thân tôi sẽ tiếp tục đi sâu, đi sát, lắng nghe tâm tư và thể hiện ý chí nguyện vọng của cử tri đối với những vấn đề thuộc nhiệm vụ của HĐND, sẽ là chiếc cầu nối hiệu quả giữa cử tri và HĐND tỉnh. Thường xuyên giữ mối liên hệ, gắn bó chặt chẽ với cử tri nơi ứng cử, nơi công tác, nơi cư trú và chịu sự giám sát của nhân dân. Phản ánh trung thực, kịp thời và đầy đủ ý chí, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến HĐND tỉnh, đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu “Xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương, Nghị quyết Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Để làm tròn trách nhiệm của một Tỉnh uỷ viên, Phó Giám đốc Công an tỉnh và nghĩa vụ đối với cử tri và nhân dân những người đã tin tưởng, tín nhiệm, giới thiệu tôi ứng cử HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2025, tôi xin hứa sẽ không ngừng tu dưỡng đạo đức của bản thân, kiên quyết phòng chống tham nhũng, quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Nỗ lực phấn đấu làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất, cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Giám đốc đoàn kết, thống nhất, quyết tâm lãnh đạo lực lượng Công an tỉnh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Ngành Công an giao phó.

Với tâm huyết và mong muốn được phục vụ Đảng, phục vụ Nhân dân, phục vụ lực lượng Công an tỉnh, tôi cam kết sẽ toàn tâm, toàn ý hoàn thành tốt trọng trách của người Đại biểu trung thành của nhân dân, người đại diện lực lượng Công an tham gia HĐND tỉnh, góp phần cùng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể xây dựng tỉnh ngày càng văn minh, giàu đẹp; xây dựng lực lượng Công an tỉnh ngày càng chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ  
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG KHÓA X  
(Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Trưởng phòng Tài Chính- Kế Hoạch  
huyện Bắc Tân Uyên)**

Họ và tên: **Nguyễn Thành Tâm**

Sinh ngày: 01/11/1972

Quê quán: Thạnh Phước, Tân Uyên, Bình Dương.

Chức vụ hiện nay: Trưởng phòng Tài Chính- Kế Hoạch huyện Bắc Tân Uyên.

Là ứng cử: Đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

**Kính thưa Cô, Bác, Anh, Chị cử tri**

Là người con của quê hương anh hùng Chiến khu D. Tôi cũng luôn theo sát quá trình phát triển kinh tế xã hội của huyện nhà. Trong những năm qua tuy gặp nhiều khó khăn. Song dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ và chính quyền huyện Bắc Tân Uyên; sự đóng góp tích cực của nhân dân, kinh tế xã hội của huyện tiếp tục có bước phát triển vững chắc, đời sống nhân dân ngày càng cải thiện.

Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi vẫn còn nhiều khó khăn thách thức đang đặt ra trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

***Kính thưa Cô, Bác, Anh, Chị cử tri***

Nhận thức sâu sắc yêu cầu của thực tiễn và nhiệm vụ của người đại biểu HĐND. Bản thân tôi xác định trách nhiệm của mình, nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào đại biểu HĐND tỉnh kỳ 2021-2026, tôi sẽ phấn đấu hết sức mình để làm tốt nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

**Một là:** Thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri, dành thời gian thoả đáng để đi cơ sở tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư nguyện vọng và những kiến nghị của cử tri, nhất là những vấn đề mà cử tri đang quan tâm và có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân như: chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông thôn; dạy nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; các chính sách an sinh xã hội, chính sách hỗ trợ hộ nghèo, chính sách về y tế, giáo dục

**Hai là:** không ngừng trau dồi thực tiễn, nâng cao trình độ, tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện bản lĩnh người đại biểu, chủ động trang bị những kỹ năng, nghiệp vụ, linh hoạt sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ người đại biểu HĐND. Chú trọng về cơ chế liên hệ phản ánh kiến nghị, cung cấp thông tin giữa cử tri, chính quyền cơ sở với các đại biểu HĐND tỉnh

**Ba là:** Trên cương vị công tác của mình tôi phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong việc quản lý công tác thu ngân sách trên địa bàn. Tham mưu UBND huyện kịp thời kinh phí thực hiện các chương trình an sinh xã hội, chương trình giảm nghèo, dạy nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; thực hiện các chính sách của nhà nước với người có công, gia đình liệt sỹ, thương bệnh binh, người nhiễm chất độc hóa học, người có hoàn cảnh đặc biệt, người cao tuổi.

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ  
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG KHÓA X  
(Đồng chí Võ Văn Tính, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bắc Tân Uyên)**

**Họ và tên:** **VÕ VĂN TÍNH** Năm sinh: 1969

**Quê quán:** phường Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

**Địa chỉ thường trú:** khu phố I, phường Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

**Chức vụ, đơn vị công tác:** Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bắc Tân Uyên.

**Ứng cử:** Đại biểu HĐND Tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026; đơn vị bầu cử số 18, huyện Bắc Tân Uyên.

*Kính thưa quý vị đại biểu, thưa quý ông bà, cô bác, anh chị cử tri!* Tôi rất vinh dự được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND Tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bản thân tôi nhận thức rất rõ, đại biểu HĐND chính là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân ở địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình. Người đại biểu HĐND phải có trách nhiệm liên hệ chặt chẽ với cử tri, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, thực sự trở thành cầu nối để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình. Hôm nay, trước Hội nghị tiếp xúc cử tri, tôi xin được nêu chương trình hành động của cá nhân trước cử tri như sau:

Được trúng cử vào HĐND Tỉnh, tôi sẽ cùng tập thể HĐND Tỉnh đóng góp những nội dung liên quan nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ Tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham gia xây dựng Đảng bộ, chính quyền trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin vào công tác quản lý Nhà nước. Thực hiện đổi mới hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội theo hướng hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thường xuyên đi cơ sở nắm tình hình ở địa phương, đơn vị, lắng nghe ý kiến phản ánh của cử tri, hết lòng phục vụ và chăm lo đời sống về vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Tham gia cùng tập thể HĐND, tổ đại biểu HĐND thực hiện tốt công tác giám sát các nội dung đề ra; đề xuất các giải pháp đổi mới hoạt động cải cách hành chính theo hướng chuyên môn hóa, trong sạch để phục vụ nhân dân gắn với việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Giám sát các vấn đề môi trường, giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, các vấn đề về chính sách đối với các đối tượng xã hội, người có công, công tác giảm nghèo, việc làm và công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đóng góp các giải pháp ngăn ngừa tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương.

Cuối cùng, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND Tỉnh, tôi xin hứa sẽ làm tròn trách nhiệm của người đại biểu nhân dân đối với cử tri và nhân dân. Tôi xin chân thành cảm ơn!